

## **VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ THAO BẮC NINH TRONG TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ NGOẠI KHÓA NHẪM TUYÊN TRUYỀN, TẬP HỢP VÀ GIÁO DỤC ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN GIAI ĐOẠN MỚI**

**Nguyễn Hữu Hùng\***

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta, Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác thanh niên, đây là vấn đề thuộc về chiến lược Cách mạng. Bác Hồ đã dạy: "Thanh niên là bộ phận quan trọng của dân tộc, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn là do các Thanh niên". Bác coi thanh niên là "Rường cột của nước nhà". Thật vậy, thanh niên là lớp người trẻ tuổi, là lực lượng lớn trong xã hội, chính là nhân tố thúc đẩy sự phát triển của dân tộc và cả nhân loại.

Trong thời đại hiện nay, khi khoa học công nghệ đặc biệt là công nghệ số phát triển mạnh mẽ; khi nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới đã tạo cho thanh niên có nhiều cơ hội để thể hiện mình. Tuy nhiên, xu thế đó cũng kéo theo hàng loạt các hệ lụy khó lường khi mỗi chúng ta không đủ nghị lực, niềm tin vượt qua những cám dỗ đó.

Việc đồng hành với thanh niên trong triển khai tổ chức mô hình các câu lạc bộ (CLB) ngoại khóa nhằm tuyên truyền, tập hợp, giáo dục đoàn viên thanh niên giai đoạn mới, giúp thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho học sinh, sinh viên, vận động viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh được tập thể BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà trường cụ thể hóa bằng các phương thức, nhiệm vụ và nội dung cơ bản sau:

### **1. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trong thanh niên**

- Nhiệm vụ công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh niên về vai trò của kỹ năng xã hội trong sinh hoạt, học tập, lao động và công tác luôn giữ một vai trò hết sức quan trọng, nhiệm

vụ này quyết định sự thắng lợi hay thất bại trong tổ chức tập hợp giáo dục thanh niên để hướng họ tới việc chuyển từ nghe để rèn luyện sang tự ý thức để rèn luyện và phát triển cá nhân.

- Thông qua tổ chức hoạt động các CLB ngoại khóa, công tác tuyên truyền, tập hợp, giáo dục đoàn viên thanh niên là học sinh, sinh viên, vận động viên Nhà trường nêu cao tinh thần kỷ cương, tôn trọng các quy định chung trong và ngoài Trường, qua đó thực hiện nếp sống văn minh trong từng công việc cụ thể gắn liền hoạt động cá nhân với hoạt động xã hội như: Việc ăn, ở, học tập, sinh hoạt tại Nhà trường hoặc nơi cư trú, ý thức tham gia bảo tồn các di sản văn hóa tinh thần qua từng lễ hội...

### **2. Tổ chức mô hình các câu lạc bộ ngoại khóa nhằm tuyên truyền, tập hợp, giáo dục đoàn viên thanh niên giai đoạn mới, giúp thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần**

Tổ chức mô hình các CLB ngoại khóa nhằm tuyên truyền, tập hợp, giáo dục đoàn viên thanh niên giai đoạn mới, giúp thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần là nhiệm vụ tổng thể của tổ chức CLB do Đoàn thanh niên, Hội sinh viên thành lập. Mô hình các CLB như: Xung kích, hiến máu, tình nguyện, thiện nguyện, kỹ năng dẫn chương trình, khiêu vũ giao tiếp, cổ động, âm nhạc - vũ đạo, lễ tân, tự quản, báo chí và truyền thông thể thao ... đã góp phần không nhỏ trong công tác tuyên truyền tập hợp, giáo dục đoàn viên thanh niên là học sinh, sinh viên, vận động viên Nhà trường. Kết quả tổng hợp công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2017 - 2018

\*ThS, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học TDTT Bắc Ninh



**Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện, nơi hướng sinh viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tới những suy nghĩ, hành động về cuộc sống tốt đẹp, vì cộng đồng**

của 19 đơn vị các Liên chi đoàn và Chi đoàn trực thuộc Đoàn Trường Đại học TDTT Bắc Ninh có sinh viên tham gia sinh hoạt sinh hoạt tại các CLB ngoại khóa nêu trên tăng trung bình từ 783 lượt đến 1008 lượt chiếm tỉ lệ 87% đến 98,9% và mức độ tiếp cận thông tin qua công tác tuyên truyền chủ trương chính sách, phát luật của nhà nước và quy định của Trường chiếm tỉ lệ 100%. Thực trạng bỏ học do ham chơi, làm mất trật tự xã hội nơi học tập không còn.

Như vậy, triển khai tổ chức mô hình các CLB ngoại khóa nhằm tuyên truyền, tập hợp, giáo dục đoàn viên thanh niên giai đoạn mới, giúp thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho học sinh, sinh viên, vận động viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh cơ bản phải giải quyết các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Cụ thể hóa các hoạt động Đoàn thanh niên, hội sinh viên, thông qua tổ chức thường xuyên các cuộc thi về cống hiến ý tưởng trong tổ chức hoạt động Đoàn. Thông qua cuộc thi tạo cơ sở để tổ chức Đoàn tìm ra các mô hình hay ứng dụng vào thực tiễn, qua đó giúp thanh niên phát huy tính sáng tạo, mạnh dạn trong hành động để khẳng định bản thân, tạo cơ hội cho thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng phù hợp cá nhân với năng lực đáp ứng thực tiễn nhu cầu trí tuệ của thanh niên trong giai đoạn mới.

- Phát động phong trào “Thanh niên rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tổ

chức sân chơi thể thao; duy trì các hội thao, giải bóng đá, bóng chuyền, cầu lông,... Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, các giải thể thao, các trận giao hữu, thông qua các hoạt động tặng quà gắn liền với tặng các dụng cụ tập luyện TDTT cho thanh niên để thu hút và tập hợp Đoàn viên thanh niên tham gia rèn luyện thể chất thường xuyên, giúp cơ thể cường tráng, đồng thời qua đó Đoàn viên thanh niên có thể tránh xa các tệ nạn xã hội.

- Tạo môi trường hoạt động đa dạng như; các hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật, thể thao học sinh, sinh viên và vận động viên Nhà trường. Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB, tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho học sinh, sinh viên, VĐV Nhà trường.

**Các nhiệm vụ để thanh niên có cơ hội trao đổi quan điểm cá nhân với tập thể:**

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động tập huấn kỹ năng, diễn đàn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên, vận động viên, tiếp thu các mô hình của Trung ương, tỉnh Bắc Ninh hoặc tham khảo tình bạn để áp dụng vào thực tế tại địa phương; lồng ghép các hoạt động rèn luyện kỹ năng xã hội trong sinh hoạt chi đoàn, chi hội và các hoạt động của thanh thiếu niên.

- Tăng cường, nghiên cứu thành lập mới các CLB ngoại khóa thông qua các cuộc thi viết, sáng tác, các cuộc thi thực hành nâng cao kỹ năng... đó là cơ hội để đoàn viên thanh niên rèn luyện kỹ năng đối thoại, khả năng giao tiếp, khả năng phản ứng, kỹ năng ứng xử... Chỉ có như vậy các mô hình hay, có ích mới có thể tự đến với thanh niên, tạo được lan tỏa và hiệu ứng tốt đẹp để mỗi thanh niên tự ý thức rèn luyện mà phát triển bản thân, phát huy các phẩm chất cũng như nhân cách tốt đẹp của mình.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động thực



**Tổ chức Đoàn thanh niên Nhà trường chủ trì Hội nghị sơ kết tổ chức hoạt động các CLB ngoại khóa giai đoạn 2017-2019**

hiện chủ đề nếp sống văn minh, thực hiện cuộc vận động “2 không” (không xả rác nơi công cộng, không vi phạm luật giao thông) phù hợp với đặc thù từng đối tượng thanh niên; đẩy mạnh hoạt động Ký túc xá Xanh – Sạch – Đẹp, thực hiện nếp sống văn hóa trong thanh niên từ gia đình, nhà trường tới xã hội. Tích cực vận động thanh niên tham gia xây dựng văn hóa trong giảng đường, văn minh - sạch đẹp - an toàn trong trường học.

- Phát huy vai trò Đoàn thanh niên trong việc đi đầu triển khai mô hình giúp thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng, các đội hình văn nghệ xung kích tại Trường trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên sinh viên tại các ký túc xá, đặc biệt cần tích cực thực hiện hiệu quả hoạt động đoàn hai chiều tại địa bàn sinh sống, để tiếp cận và giúp đỡ thanh niên lỡ bước có thể tái hòa nhập cộng đồng, tạo sức lan tỏa mô hình của Nhà trường trong thực tiễn xã hội hiện nay.

**3. Tập hợp thanh niên tích cực, tự nguyện tham gia vào các hoạt động tình nguyện, cống hiến sức trẻ cho xã hội và cộng đồng**

+ Việc thường xuyên mở các đợt tập huấn, giáo dục chính trị tư tưởng, cũng như sinh hoạt các CLB ngoại khóa sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên là học sinh, sinh viên, vận động viên

của Trường trao đổi học thuật, kinh nghiệm sống, khả năng thích ứng, nâng cao tầm hiểu biết tri thức. Đồng thời, để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành trong cuộc sống, xứng đáng với lời dạy của Bác “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tất cả sẽ góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội.

Thông qua tổ chức hoạt động mô hình các CLB ngoại khóa là việc làm hết sức cần thiết trong giai đoạn toàn trường tích cực thi đua lập nhiều thành tích chào mừng 60 năm thành lập Trường Đại học TDTT Bắc Ninh (14/12/1959 – 14/12/2019).

+ Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thanh niên là học sinh, sinh viên, vận động viên được tham gia tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Từ những vấn đề trên cho thấy: Nhiệm vụ triển khai mô hình các CLB ngoại khóa nhằm tuyên truyền, tập hợp, giáo dục đoàn viên thanh niên giai đoạn mới, giúp thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho học sinh, sinh viên, vận động viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh phải được xác định là một nhiệm vụ mang tính then chốt. Việc triển khai nhiệm vụ này phải gắn liền với việc tổ chức đa dạng hóa các hoạt động thông qua nhiều mô hình tổ chức các CLB khác nhau, tạo ra một môi trường năng động, bổ ích, cuốn hút thanh niên, giúp thanh niên nâng cao tính tích cực trong học tập, rèn luyện và phát triển kỹ năng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên, đáp ứng nhu cầu tập hợp và giáo dục đoàn viên thanh niên trong giai đoạn mới.